



ที่ ขพ ๗๑๔๐๑/๒๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก
๑๕๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางหมาก
อำเภอเมือง ขพ ๘๖๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหมาก ทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต และ “งดรับ งดให้”
ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร/นายกเทศมนตรีทุกแห่ง/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเจตนารมณ์ฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลบางหมาก ได้ประกาศเจตนารมณ์ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหมาก
ทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift
Policy) เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเกิดการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่

ในการนี้ เทศบาลตำบลบางหมาก จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลบางหมาก ทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบางหมาก
รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก

สำนักปลัดฯ

โทร./โทรสาร ๐ ๗๗๕๙ ๘๕๐๘



ประกาศเทศบาลตำบลบางหมาก

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหมาก ทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต และ “งดรับ งดใช้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

.....

เทศบาลตำบลบางหมาก มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าเทศบาลตำบลบางหมาก เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางหมาก จึงขอประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของแผ่นดินด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จึงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมโดยเต็มกำลังความสามารถ จึงยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเทศบาลตำบลบางหมากขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก



ประกาศเทศบาลตำบลบางหมาก
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบางหมาก

ด้วย เทศบาลตำบลบางหมาก ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตที่มีผลเสียต่อประเทศชาติและประชาชน และให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ผู้บริหารมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม มุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรทุกระดับให้ปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ดังนี้

๑. ปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานเทศบาลตำบลบางหมาก ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความถูกต้องโปร่งใส

๒. มีการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางหมาก รับฟังข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียและจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม

๓. ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติราชการ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔. การบริหารและกำกับดูแลการใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลบางหมาก ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับบนพื้นฐานของความโปร่งใส ความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ทุจริต ตลอดจนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๖. ปลูกฝังค่านิยม สร้างความรับรู้ ทศนคติให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติราชการ และการดำเนินชีวิต ปฏิบัติราชการด้วยความไม่เลือกปฏิบัติและมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล

๗. ไม่รับของขวัญ ของรางวัลทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม เจตนาในการบริหารงานดังกล่าว ในนามผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหมาก ขอให้คำมั่นว่าจะยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยจิตสำนึก และตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประเทศชาติต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก